



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลควนโดน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐๗๔ ๗๙๕๑๒๖ ต่อ ๑๒๐

ที่ สต ๐๐๓๓.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนา
ทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนโดน

ตามที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลควนโดน ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานตาม
โครงการการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิด
วินัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อปลูกจิตสำนึกบุคลากรในการยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วน
ตน สร้างความตระหนักและความรับผิดชอบ มีความเข้าใจพัฒนา และป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และมี
ภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาล
ควนโดน ขอรายงานผลการจัดการอบรมดังกล่าวดังนี้

๑. มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๕๐ คน ติดภารกิจ ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ผู้เข้าร่วม
อบรมที่ความรู้ความเข้าใจในการรักษาวินัย และการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓
๒. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ คือ ภาระหน้าที่งานของแต่ละ
คนไม่สามารถร่วมกิจกรรมการจัดอบรมได้ตลอดหลักสูตร

สรุปผลจากการอบรมผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรม
ได้เป็นอย่างดี สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลควนโดน

(นายอัฟฟาน ภัทรานันท์)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

- ทราบ

- อนุญาต

(นางอมรรัตน์ พันธุ์ศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนโดน

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนา
 ทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
 วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางอมรรัตน์ พันธุ์ศิริ	นายแพทย์เชี่ยวชาญ
๒	นายอัฟฟาน ภัทรานันท์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
๓	นางสาวกาญจนา อินทอง	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๔	นางสาวอุไร ปรีดาศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕	นายภูริวัจน์ ชูสิงห์แค	นายแพทย์ชำนาญการ
๖	นายสรายุทธ ม้องพริ้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗	นายเปรมศักดิ์ ปะดุกา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๘	นางวันทนา แสงดาว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๙	นางสุวรรณา หลีดินชุด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๐	นางสาวอารีเยะ หลีดินชุด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๑	นางเพ็ญลักษณ์ ปะดุกา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๒	นางสถาพร ภัทรานันท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๓	นางรุจกัลยา ขาวเขาะ	นักสาธารณสุขชำนาญการ
๑๔	นางสาวซอфия ไมมะหัด	นักสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๕	นางสาวอาซีกิน ถิ่นสตูล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๖	นางไฉฮานา สาอือฮา	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
๑๗	นางสาวนุไลลาห์ ปิงแลมานุม	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
๑๘	นางสาวรุชมานีย์ ขุนแผน	แพทย์แผนไทยชำนาญการ
๑๙	นางสาวมาลีณา นาราวัน	นักโภชนาการชำนาญการ
๒๐	นางขอลิเยะ ตามาต	นักสาธารณสุขชำนาญการ
๒๑	นายวินัย มามะ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
๒๒	นางสาวขวัญภา นวลศรี	นักวิชาการเงินและบัญชี
๒๓	นางสาวปารีชาต มะฮูน	นักวิชาการพัสดุ
๒๔	นายนภัทร บินสอาด	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๒๕	นางสาวสุธิดา แก้วดำ	นักวิชาการพัสดุ
๒๖	นายกอดเดช บาราสัน	พนักงานขับรถยนต์
๒๗	นางนอริเยะ หาโสะ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๒๘	นางสาวดิศรา จิตรใจภักดิ์	เจ้าพนักงานธุรการ
๒๙	นายบุษาสัน ดาแลหมัน	พนักงานเกษตรพื้นฐาน
๓๐	นางสาวเยาวนา ยาพระจันทร์	นักวิชาการเงินและบัญชี
๓๑	นายบิลาล ละไบแด	เจ้าพนักงานธุรการ
๓๒	นางสาวมาไวบะ นุ่งอาหลี	เจ้าพนักงานสถิติ
๓๓	นางสาววารีน แชะอาหลี	เจ้าพนักงานธุรการ
๓๔	นายประสิทธิ์ หวังกุลล่า	พนักงานบริการ

๓๕	นางสาวชาลิต้า มรรคาเขต	นักวิชาการพัสดุ
๓๖	นางสาวปณิตฐิตา หลงจิ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๓๗	นางสาวรียา จิตไพฑูล	นักวิชาการเงินและบัญชี
๓๘	นางสาวสุไรญา บูเตียะ	นักวิชาการสาธารณสุข
๓๙	นางสาวสุมาลี หมั่นเหม	พนักงานประกอบอาหาร
๔๐	นางสาวมาไวบะ นุ่นอาหลี	เจ้าพนักงานสถิติ
๔๑	นายชาติ แหหนุ่ม	นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๔๒	นางสาวนุชชาติสา สามี	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
๔๓	นางซอร์ฟิเยาะ สองเมือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๔๔	นางสาวอินทิรา บุน่า	นักจิตวิทยาชำนาญการ
๔๕	นางฮาดีย์ ปะดุกา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๖	นางสาวมณีชนี หลังยานาย	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
๔๗	นางรัตนา เศษระนำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๘	นางสาวอามีนะฮ์ หลีเยาว์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๙	นายเปรมศักดิ์ ปะดุกา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๕๐	นางจิรัชญา สัจญญา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ